

ปตท. นำทีมปลูกป่าเชิงนิเวศ (มียวากิ) เพิ่มพื้นที่สีเขียว อ.วังจันทร์ จ.ระยอง



นายประเสริฐ สลิลาอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงาน สถาบันปลูกป่า (สบป.) ร่วมปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ณ พื้นที่สถาบันปลูกป่า ปตท. ต.ป่ายูบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) สาขาป่าไม้ กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ของ ปตท. เพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนในอากาศฟื้นฟูระบบนิเวศลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ปตท. เปิดบ้านผนึกความร่วมมือ “เพื่อนชุมชน” เพื่อช่วยเพื่อนในมาบตาพุด จ.ระยอง



นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับสมาชิก “สมาคมเพื่อนชุมชน” ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. กลุ่มเอสซีจี บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กลุ่มบริษัท โกลว์ และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ในการประชุมผู้ก่อตั้งสมาคมเพื่อนชุมชนประจำปี เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปี 2558

สมาคมเพื่อนชุมชนอย่างก้าวสู่ปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์พลิกวิกฤติ มาบตาพุดให้เป็นโอกาสในการร่วมมือกันทำให้ดีกว่ากฎหมายกำหนดยกระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ปตท. สนับสนุนโครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” ส่งเสริมเยาวชนเป็นคนดี



ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใส้บาตร สามเณรน้อย และเนกขัมมจารีณี รวม 34 รูป ซึ่งบวชภายใต้โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” ซึ่ง ปตท.ได้สนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อสนับสนุนการวางรากฐานของเยาวชนไทยให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม ตามแนวทางขององค์กรในการเป็นคนเก่งและคนดีของสังคม สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตจริงของสามเณรและเนกขัมมจารีณี โดยเริ่มตั้งแต่ การเตรียมตัวบวช พิธีบวช การศึกษาเล่าเรียน การบิณฑบาต ทำวัตรเช้า-เย็น วิถีชีวิต จากตื่นนอนจนถึงเข้านอน

กลุ่ม ปตท. ชวนคอกาแฟรักษ์โลก นำร่องใช้แก้วจากพลาสติกชีวภาพทำจากพืช 100% ย่อยสลายได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



นายสร้อย รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายชวลิต พันธุ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และ Mr. Steve Davis Marketing Director บริษัท เนเจอร์เวิร์คส์ จำกัด (Nature Works) ร่วมเปิดตัว แก้ว อเมซอน ไบโอบี คัพ (Amazon Bio Cup) แบบใบสำหรับเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ IngeoTM ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติก PLA ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้ อีกทั้ง ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 67% โดยในระยะแรกจะนำร่องทดลองใช้ในร้าน คาเฟ่ อเมซอน 5 สาขา บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และอาคาร Energy Complex ถนนวิภาวดี คาดว่าจะใช้ 450,000 ใบต่อปี ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับการลดการใช้ น้ำมันได้กว่า 6,500 ลิตร

ทั้งนี้ พลาสติกชีวภาพ IngeoTM ผลิตจากพืช ซึ่งสามารถปลูกหมุนเวียนทดแทนใหม่ได้ ย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการหมัก (Compostable) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถสลายตัวได้อย่างสมบูรณ์ไม่เหลือตกค้างเป็นขยะ โดยนวัตกรรมแก้ว อเมซอน ไบโอบี คัพ แบบใบนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และบริษัท เนเจอร์เวิร์คส์ จำกัด

RATCH ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 อย่างยั่งยืน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”



นายพงษ์ศิษฏ์ พงณา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัท เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัทครบ 15 ปี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสนับสนุนอุปกรณ์จราจรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.นนทบุรี ร่วมกันโดยพร้อมเพรียง ในวันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้กิจกรรม "15 ปี RATCH คืบความสุขให้น้อง" เพื่อสร้างความสุขให้แก่น้องๆ ผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่พัฒนาเด็กพิการทางร่างกายให้มีโอกาสได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเหมาะสมให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีความสุขตามอัตภาพ กิจกรรมครั้งนี้ จิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ ล้างมุ้งลวดเรือนนอน ซ่อมแซมรถเข็นที่ล้อฝืดขึ้นสนิมให้กลับมาใช้สภาพพร้อมใช้ได้อีกครั้ง รวมทั้งยังร่วมกันบริจาคเงินและของใช้จำเป็นมูลค่ากว่า 150,000 บาท ให้แก่บ้านนนทภูมิ พร้อมปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเลี้ยงอาหารน้องๆ ที่ได้สร้างความอึดใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทฯ ได้ส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันและการมีจิตอาสาให้แก่พนักงานในบริษัท

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดหลักพันธกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็น "บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" ที่ก้าวเข้าสู่ต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

RATCH อาสาทาสี แดมพื้น ให้โรงเรียนน้อง



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานในการทำงานเพื่อส่วนรวม บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม "RATCH อาสา ทาสี แดมพื้น ให้โรงเรียนน้อง" ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท กิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันทาสีกำแพงทางเข้าโรงเรียนที่เป็นทางสัญจรเข้า-ออกของโรงเรียนและชุมชนซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม เพื่อฟื้นฟูบูรณะกำแพงให้เหมือนใหม่อีกครั้งและเพื่อให้น้องๆ ได้ทำกิจกรรมวาดภาพแถมเติมจินตนาการบนผืนกำแพง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งยังร่วมแรงกันทำความสะอาดและซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียนทาสีผนังบันไดทางขึ้นอาคารเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศโรงเรียนของน้องๆ ให้สวยงามสะอาดตาขึ้นแล้ว ยังเป็นการสานต่อนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนในฐานะ "เพื่อนบ้านที่ดี"

ก้าวสู่ปีที่ 25 พี่ทีที โกลบอล เคมิคอล สานต่อโครงการแต่น้องผู้มีความหวัง สานฝันให้น้องด้อยโอกาส เพื่อสานต่อโลกแห่งรอยยิ้ม



บริษัท พี่ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สนับสนุน กองทุนเพื่อเพื่อน สานต่อโครงการแต่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 25 ประจำปี 2558 โดยร่วมสร้างฝันเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,000 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้ถึงปัญหาระหว่างเพื่อนมนุษย์ ให้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงอาสาสมัครกว่า 500 คน ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมสร้างคุณค่า แบ่งปันรอยยิ้ม และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศิริราชชวนคนไทย ซื้อเสื้อยืดภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพฯ
รายได้สมทบกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ช่วยเหลือผู้พิการยากไร้



คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ซื้อเสื้อยืดภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ ทั้งนี้ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้รับพระราชทาน ภาพฝีพระหัตถ์พร้อมพระนามาภิไธย “สิรินธร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงวาดขึ้น โดยเฉพาะให้จัดทำเป็นเสื้อยืด โดยมีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการผลิต

เสื้อยืดมี 2 แบบ คือ คอกลมและคอวี มีด้วยกัน 3 สี คือ สีขาว สีม่วง และ สีน้ำเงิน มีภาพวาดฯ ลายเส้นการ์ตูนเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใส่อุปกรณ์ขาเทียมพร้อมพระนามาภิไธย “สิรินธร” สื่อถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กน้อย ซึ่งจัดจำหน่ายในราคา 250 บาท ที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ถ.อรุณอมรินทร์ นอกจากนี้ท่านจะได้มอบบุญแล้ว ยังได้ครอบครองเสื้อที่มีคุณค่าจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ ซึ่งไม่มีที่ใด ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2419 3433, 0 2419 3435,

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

csrclub@lca.or.th